

**BÀI VIẾT**  
**TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI THAM GIA TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN,**  
**PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY**  
**CHỮA CHÁY CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN**  
**NĂM HỌC 2023-2024**



Thực hiện kế hoạch và yêu cầu phối hợp với Công an thị xã Bến Cát tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về Công tác Phòng cháy Chữa cháy của Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát đối với các Ban ngành và các đơn vị trường học, hôm nay ngày 22/12/2023 Trường Tiểu học An Lợi phối hợp với Công an thị xã Bến Cát tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

Trong buổi tập huấn, nhà trường rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của hai báo cáo viên đến từ Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thị xã Bến Cát là Đồng chí Trung úy Nguyễn Xuân Nhạ và Đồng chí Trung úy Bùi Văn Cường đã đến tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn cách xử lý tình huống cháy nổ và thực hành xử lý các trường hợp khi có cháy xảy ra cho tập thể nhà trường.

Thông qua các nội dung tập huấn, Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nắm được kiến thức về các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, các cách xử lý phù hợp khi có cháy nổ xảy ra, làm bài thu hoạch để đánh giá việc nắm vững các nội dung được tập huấn và thực hành các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm và nhân rộng giá trị của việc phòng cháy chữa cháy các báo cáo viên đã lồng ghép hướng dẫn cho học sinh cùng thực hành chữa cháy với các thầy cô giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người,

mỗi công dân trong công tác phòng chống cháy nổ khi ở trường cũng như ở gia đình và cả ngoài cộng đồng xã hội.

Sau thời gian làm việc tích cực, hiệu quả buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp. Đội ngũ nhà trường và các em học sinh có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm thực tế với những cách xử lý các tình huống cháy nổ,... Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và học sinh của Trường Tiểu học An Lợi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các báo cáo viên đã phối hợp giúp đơn vị hoàn thành thành nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu mà Ủy ban Nhân dân thị xã và Phòng GDĐT giao cho.

Một số hình ảnh hoạt động:













